

การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖



หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ) เป็นประธานการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.พ.ร. ให้แก่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จากสำนักงาน ก.พ.ร. (นางสาวนวลจันทร์ แสงเมณี) เป็นวิทยากรชี้แจงหลักเกณฑ์และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครขอรับรางวัลฯ ผ่านโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ ๑ ชั้น ๑๑ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กองตรวจราชการ และผู้แทนจากกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค กองกลาง และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมด้วย ในการนี้ได้เชิญชวนหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่มีภารกิจดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ฯ ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลดังกล่าว ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. เปิดให้หน่วยงานต่างๆ สมัครขอรับรางวัลฯ ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงพาณิชย์ (ค.ต.ป. พณ.) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕



ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย์ ได้จัดการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องกิตติยาคารวัลักษณ์ ชั้น ๔ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานร่วมกับประธาน ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย์ (นางมลทิพย์ โชคกล้าเลิศ) เพื่อชี้แจงแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ โดยมีรองอธิบดี ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่จากกรมต่างๆ ในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อนำข้อคิดเห็นมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบและประเมินผลของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเพื่อให้กรมต่างๆ นำข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย์ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ (ค.ต.ป.) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นางโสรดา เลิศอภาภิจิตร) เป็นผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ในการบรรยาย เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)” ในการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผ่านระบบ Webex Meet เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งได้เชิญผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ร่วมบรรยายให้ความรู้ด้วย เนื่องจากศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ (MOC Service Center : MOCSA) ได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระดับเป็นเลิศ (สีทอง) โดยมีผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้แทนกองกลาง และผู้แทนกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาคเข้าร่วมประชุม รวมทั้งมีพาณิชย์จังหวัดและผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่ ๗๖ จังหวัด เข้าร่วมรับฟังด้วย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แก่ศูนย์บริการประชาชนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเปิดรับสมัครขอรับการรับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผ่านทางระบบ Online ที่เว็บไซต์ www.psc.opm.go.th

การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการในการปรับปรุงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘



ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการในการปรับปรุงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องกมลทิพย์ ๓ ชั้น ๒ โรงแรม เดอะสุโกศลกรุงเทพฯ โดยมีนางอรีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธาน เพื่อสร้างความเข้าใจและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการในการปรับปรุงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้แทนกรมการค้าภายใน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา และกรมการค้าต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมด้วย